

Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐẠI TÁ TRẦN QUỐC KHỞI
CHỦ NHIỆM CHÍNH TRỊ - BỘ CHQS TP. CẦN THƠ

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9
CỤC CHÍNH TRỊ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Khai mạc trưng bày chuyên đề:
Hành trình vươn tới những ước mơ



50 năm
thực hiện Di chúc của

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

in Thơ - tháng 019



Bảo tàng Quân khu 9 triển lãm sách và hình ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: TH

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản thiêng liêng, vô giá đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; là tầm nhìn chiến lược của Người về con đường đi tới của Cách mạng Việt Nam, thể hiện những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề có tính thời đại của đất nước và quốc tế. Thực hiện ước nguyện của Người, Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã góp phần cùng cả nước phấn đấu bền bỉ, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước trước lúc Người đi xa.



Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Cần Thơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Là nguồn sáng dẫn đường, là niềm tin tất thắng

50 năm trước, ngày 02/9/1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Bác Hồ đã ra đi để lại nỗi mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Vượt lên nỗi đau thương, xác định Di chúc của Người là động lực chính trị và tinh thần to lớn, là nguồn sáng dẫn đường để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi này tới thắng lợi khác theo di nguyện của Người.

Mở đầu Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải trải qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Đó chính là khát vọng, là niềm tin tất thắng của Người. Khát vọng giải phóng miền Nam, niềm tin cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ giành thắng lợi, hai miền Nam - Bắc sẽ sum họp một nhà là một trong những nội dung quan trọng

được Người dặn lại trong Di chúc: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt nhấn mạnh tới truyền thống đoàn kết của Đảng, về việc giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, về sự đoàn kết của Đảng với phong trào cộng sản thế giới. Người chú trọng vai trò của thế hệ trẻ, lớp người kế tục sự nghiệp của dân tộc và việc cần thiết bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đối với Nhân dân lao động, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”. Bác vẫn tâm niệm: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đọc lại Di chúc của Bác, chúng ta không khỏi xúc động trước sự “tự kiểm điểm” nghiêm túc và chân thành của Bác với Đảng, với Nhân dân trước lúc đi xa.

Lời vĩnh biệt của Người là “muôn vàn tình thân yêu” gửi toàn quân và toàn dân, toàn Đảng, các đồng chí, các bầu bạn, các cháu thanh niên, nhi đồng Việt Nam và quốc tế. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Nửa thế kỷ trôi qua, giữ trọn lời thề trước anh linh của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn, từng bước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ đồng tro tàn đổ nát, những vết thương chiến tranh dần được hàn gắn. Từ thành thị đến nông thôn, nhiều khu công nghiệp mới ra đời, nhiều công trình mới mang tầm vóc thế kỷ xuất hiện, nhiều khu nhà mới được xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, thể hiện rõ trong pháp lệnh của Nhà nước. Hàng nghìn bà mẹ liệt sĩ được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, được nuôi dưỡng chu đáo và đi liên với đó là những ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng ở khắp mọi miền đất nước... Với những thành tựu to lớn qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang hướng đến thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố Cần Thơ luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng - Chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; Xây dựng lực lượng thường

trực đạt 100,44%; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật đạt 100%; DBĐV xếp nguồn cho các đơn vị đạt 99,90%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 85,14%, xây dựng LL DQTV đúng theo thông tư số 33 của Bộ Quốc phòng. Năm 2019, thành phố Cần Thơ giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chuyên môn kỹ thuật đạt 25,31%; Công tác tuyển sinh quân sự có nhiều em thi đậu vào các nhà trường học viện trong quân đội. Năm 2019 có 137 em đăng ký dự thi, kết quả có 42 em đậu vào các học viện, nhà trường trong quân đội đạt 27,8%.

Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng quân sự và công an tuần tra được 37.140 cuộc, có 197.379 lượt đồng chí tham gia. Phát hiện, bắt và xử lý 260 vụ, có 956 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; giải tán 516 vụ, 1.231 người gây rối trật tự công cộng. Trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều tấm gương tiêu biểu của bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ tham gia cứu hộ cứu nạn, truy bắt tội phạm, điều động trên 1.220 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tham gia khắc phục hậu quả 29 vụ sạt lở, lốc xoáy. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, được đặc biệt quan tâm đã mở rộng được nhiều đối tượng tham gia nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân xác định tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vào dịp Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Tết quân dân với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, được nhân dân đồng thuận ủng hộ cao. Bên cạnh đó LL DQTV còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội xây dựng nông thôn mới”, LLVT Cần Thơ chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, mô hình đối thoại chính sách với người có công... góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng thêm gắn bó, xây dựng thể trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Cần Thơ, để cán bộ, chiến sĩ luôn tự hào về truyền thống LLVT

Cần Thơ đã không ngừng phấn đấu hy sinh làm rạng danh quê hương đất nước, con người Cần Thơ. Người đi trước đã chiến đấu, công tác và định hướng phát triển cho người đi sau tiếp bước; người đi sau trân trọng, tiếp tục đào tạo thế hệ trẻ ra sức gìn giữ ghi thêm nhiều chiến công, làm cho truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng LLVT Cần Thơ thêm “Đậm chồi nảy lộc” để “cây đời” mãi mãi xanh tươi. Đó chính là sự hợp lực của truyền thống và hiện đại, của thế hệ đi trước và thế hệ đi sau từ chặng đường 74 năm ấy.

LLVT Cần Thơ, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 60 tập thể, 72 cá nhân, nhiều Huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2010, LLVT thành phố vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới. Đặc biệt năm 2019, LLVT thành phố vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Cần Thơ để tiếp thêm động lực năm 2020 và những năm tiếp theo LLVT thành phố ra sức phấn đấu, thi đua, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng hiệu quả, vững chắc, giữ vững môi trường ổn định, trật tự an toàn xã hội, tạo đà cho thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thấm nhuần Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về ước nguyện cuối cùng của Bác là: “Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”, có thể khẳng định, trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ thành phố luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi biến động; kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của Nhân dân; đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chặng đường đã qua của Đảng bộ thành phố Cần Thơ là một quá trình không ngừng nâng tầm về trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sự đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT, mỗi người dân Cần Thơ càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, xứng tầm với vai trò là động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

*Đảng anh anh, hòa nhập chẳng hòa tan,
non nước Việt Nam thành thưng dưỡng phát triển*

Dân tài giỏi, tự cường không tự ăn, đất trời Nam

Xán lạn hương từng lai

THANH HOÀNG